

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

เครื่องนุ่งห่มเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นปัจจัยหนึ่งในสี่ของการดำรงชีวิต มีวิวัฒนาการความเป็นมาที่ยาวนาน เริ่มตั้งแต่นุ่งห่มด้วยหนังสัตว์ ต่อมาใช้เส้นใยพืชมาสานต่อกันให้เป็นผืน ที่เรียกว่า “ผ้า” จนกลายมาเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ วัตถุประสงค์หลักของการนุ่งห่มผ้า คือเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ในระยะต่อมาเริ่มมีวิวัฒนาการ โดยการทำให้ผ้าผืนให้มีสีสันลวดลายต่างๆ เพิ่มขึ้น คือการย้อมสีให้ผ้ามีสีที่สวยงาม และจากการสวมใส่เสื้อผ้าเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ก็แปรสภาพมาเป็นเครื่องประดับในการตกแต่งร่างกายให้ดูงดงามยิ่งขึ้น

เครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องแต่งกายในปัจจุบัน ยังสามารถแบ่งแยกออกเป็นการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาล สถานที่ การประกอบอาชีพ โอกาส และกิจกรรมต่างๆ เช่น ในฤดูหนาวนั้นเครื่องแต่งกายที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ฤดูร้อนใส่เสื้อผ้าที่โปร่งบางรู้สึกสบาย เกี่ยวกับสถานที่หรือในบางโอกาสก็ต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ เช่น การออกงานทำบุญ งานพิธีต่างๆ สำหรับกลุ่มอาชีพ ก็จะมีเครื่องแบบหรือชุดที่ถูกต้องลักษณะ ได้แก่ ชุดข้าราชการทหาร, ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน นักเรียนและนักศึกษา ส่วนกิจกรรมต่างๆ ก็แบ่งแยกการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันกีฬาด้วย

ในด้านการผลิตเครื่องแต่งกายเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคนั้น การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย หรืออุตสาหกรรมสิ่งทอ หรืออุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ก็ยังมีการแบ่งแยกการผลิตออกเป็นหมวดหมู่ เช่น ผลิตเสื้อผ้านักเรียน ผลิตเครื่องแบบข้าราชการ ผลิตเสื้อผ้ามอเตอร์สปอร์ตต่างๆ ผลิตเสื้อผ้างีฬาคีฬา เป็นต้น

การแข่งขันกีฬาคัดให้มีความตั้งแต่ยุคโบราณ จนกระทั่งปัจจุบัน มีการจัดการแข่งขันหลายประเภท และเสื้อผ้าที่สวมใส่ในแต่ละประเภทกีฬา ก็มีความแตกต่างกันออกไปตามประเภทกีฬานั้นๆ จนถึงกับมีผู้ผลิตเสื้อผ้างีฬาคีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกและระดับโลก ซึ่งได้ผลิตเสื้อผ้างีฬาคีฬาหลากหลายยี่ห้อออกมาสนองความต้องการของผู้บริโภค

การแข่งขันกีฬานับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการของมนุษยชาติมาทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้จะเห็นได้จากจุดมุ่งหมายของการแข่งขันกีฬาว่ามีมากมายหลากหลายประเภท อาทิเช่น

1. เป็นการพัฒนาร่างกาย เพื่อให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ
2. เป็นการพัฒนาด้านจิตใจ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีเหตุ มีผล ใช้สติปัญญาในการไตร่ตรองปัญหาต่างๆ
3. เป็นการพัฒนาด้านอารมณ์ เพื่อฝึกการควบคุมอารมณ์ มีความอดทน ไม่โกรธง่าย เกิดความภาคภูมิใจเมื่อประสบความสำเร็จ
4. เป็นการพัฒนาด้านสังคม เพื่อให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้แต่ละชุมชนเกิดความสามัคคีและที่สำคัญในปัจจุบัน เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

การจัดการแข่งขันกีฬาในปัจจุบัน มีทั้งแบบสมัครเล่นและกีฬาอาชีพ ความสำคัญของกีฬาในการพัฒนาด้านสังคม นอกเหนือจากเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังมีบทบาทต่อเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักฝึก รู้จักการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขัน และที่สำคัญการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นการศึกษาให้มีจิตใจเข้มแข็งเป็นนักกีฬา ใช้เวลาออกเหนือจากการศึกษาเล่าเรียนมาแข่งขันกีฬา เพื่อประโยชน์แก่ร่างกายและจิตใจ เพราะส่วนหนึ่งนักกีฬา คือเด็กและเยาวชนที่จะได้แสดงความสามารถของคน โดยไม่ต้องพึ่งพาเสพติดและไม่มั่วสุม ก่อการอันไม่เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม

ในอีกแนวคิดหนึ่ง การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อประโยชน์ในด้านเชื่อมความสัมพันธ์ กระทบความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน ระหว่างท้องถิ่น ระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ เป็นการผูกมิตรไมตรีแก่เพื่อนบ้าน ร่วมการแข่งขันเป็นทีม แสดงพลังและความสามารถ ในบางโอกาสการแข่งขันกีฬา แสดงถึงความสามารถของตัวบุคคล ความสามารถของทีม นักกีฬาที่เก่งและมีความสามารถได้รับการยกย่องให้มีชื่อเสียง เป็นแบบอย่างแก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ในการจัดการแข่งขันมีทั้งระหว่างโรงเรียน ระหว่างท้องถิ่น ระหว่างอำเภอ จนกระทั่งการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ในส่วนของนักกีฬานั้น ชูกีฬาหรือเสื้อผ้าที่นักกีฬาสวมใส่ก็นับว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกัน คือชูกีฬาที่สวมใส่ ต้องให้ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมกับประเภทกีฬานั้นๆ เมื่อนักกีฬาได้มีโอกาสสวมใส่ชูกีฬา ซึ่งชูแต่ละชูมีบทบาทในการเรียกจิตวิญญาณและความสามารถที่ต้องแสดงออกต่อคู่แข่งและผู้ชมเป็นอันมาก ในการศึกษากิจการการผลิตเสื้อผ้ากีฬาครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงการการผลิตเสื้อผ้ากีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือกีฬาฟุตบอลเท่านั้น

กีฬาฟุตบอล (Football) เป็นกีฬาที่มีผู้สนใจที่จะชมการแข่งขันและเข้าร่วมเล่นมากที่สุดในโลก คนชาติใดเป็นผู้กำเนิดกีฬานี้นั้นอย่างแท้จริงนั้น ไม่อาจจะยืนยันได้แน่นอน เพราะแต่ละชนชาติต่างยืนยันว่าเกิดจากประเทศของตน แต่ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศอิตาลี ได้มีการละเล่นชนิดหนึ่งที่เรียกว่า "ซูลูเอ" (Soule) หรือจิโอโค เดล คาลซิโอ (Gioco Del Calcio) มีลักษณะการเล่นที่คล้ายคลึงกับกีฬาฟุตบอลในปัจจุบัน ทั้งสองประเทศอาจจะถกเถียงกันว่ากีฬาฟุตบอลถือกำเนิดจากประเทศของตน อันเป็นการหาข้อยุติไม่ได้เพราะขาดหลักฐานยืนยันอย่างแท้จริง ดังนั้นประวัติของกีฬาฟุตบอลที่มีหลักฐานที่แท้จริงที่สามารถอ้างอิงได้ เพราะการเล่นมีกติกาการแข่งขันที่แน่นอน คือประเทศอังกฤษ ทั้งนี้เนื่องจากประเทศอังกฤษมีการจัดตั้งสมาคมฟุตบอลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2406 และฟุตบอลอาชีพของประเทศอังกฤษก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2431 หรือประมาณ 113 ปีเศษมาแล้ว

ส่วนกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย ได้มีการเล่นตั้งแต่สมัย "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ได้ส่งพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าหลานยาเธอ และข้าราชการบริพารไปศึกษาวิชาการด้านต่างๆ ที่ประเทศอังกฤษ และผู้ที่นำกีฬาฟุตบอลกลับมายังประเทศไทยเป็นคนแรก คือ "เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)" หรือที่ประชาชนชาวไทยมักเรียกชื่อสั้นๆ ว่า "ครูเทพ" ซึ่งท่านได้แต่งเพลงกราวกีฬาที่พร้อมไปด้วยเรื่องน่าใจนักกีฬาอย่างแท้จริง เชื่อกันว่าเพลงกราวกีฬาที่ครูเทพแต่งไว้นี้ จะต้องเป็น "เพลงอมตะ" ในด้านกรากกีฬาที่ใช้บรรเลงหรือเปิดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาทุกประเภทไปอีกนาน

ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ ชุดกีฬา หรือเสื้อผ้าที่สวมใส่ แต่เดิมเมื่อประมาณ 10-15 ปีก่อน เสื้อผ้ากีฬามีให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ เลือกบริโภคน้อยราย ต่อมาเมื่อประเทศของเราเริ่มมีวิวัฒนาการ มีการพัฒนาด้านข่าวสารข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศแถบยุโรปและอเมริกาได้ ได้เริ่มเป็นที่แพร่หลายเข้าสู่ประเทศไทย เสื้อผ้ากีฬาฟุตบอลของสโมสรต่างๆ ที่มีชื่อเสียง ที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบราคากับสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ผู้บริโภคได้ความรู้สึกทางด้านอารมณ์มากกว่าคุณภาพที่จะสวมใส่ จึงมีผู้ริเริ่มผลิตสินค้าเลียนแบบ ทั้งแบบเสื้อ-กางเกงกีฬาฟุตบอลของสโมสรที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เน้นคุณลักษณะให้มีความเหมือนมากที่สุด และเมื่อนำออกมาจำหน่ายก็เป็นที่นิยมในกลุ่มเด็กและเยาวชน ทำให้เกิดมีกิจการผลิตเสื้อผ้ากีฬาเกิดขึ้นในท้องถิ่น ใช้เทคนิคการผลิตที่เป็นฝีมือแรงงานในท้องถิ่น ทำให้ประหยัดต้นทุนและมีกลุ่มผู้บริโภคที่แพร่หลายมากขึ้น

ในปัจจุบัน การแก้ไขภาวะเศรษฐกิจของประเทศส่วนหนึ่งต้องพึ่งพาธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs. : Small and Medium Enterprises :) และธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย (SBEs. : Small Business Enterprises :) เพราะมีความสำคัญในการเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ซึ่งเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมการกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ภาคเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆ ของประเทศ และสถาบันการเงินหลายแห่งหันมาให้การสนับสนุนให้วงเงินแก่ผู้ประกอบการ มีโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาความรู้ต่างๆ กำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ประเภทวงเงินสินเชื่อที่สนับสนุน โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมลงทุนในกิจการค่อนข้างถูกมาก บทบาทของสถาบันการเงินต่อธุรกิจ SMEs และ SBEs คือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีเงินทุนหมุนเวียน และมีเงินทุนระยะยาวในการลงทุนประกอบธุรกิจ

กิจการผลิตเสื้อผ้ากีฬาที่ใช้สีศึกษานี้ ได้เริ่มกิจการโดยเปิดเป็นร้านขายเสื้อผ้ากีฬาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เริ่มจากเจ้าของกิจการจบการศึกษาจากวิทยาลัยพลศึกษา ต้องการมีอาชีพประจำและมีกิจการเป็นของตนเอง แต่กิจการยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2540 ครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เช่าคอกแถวแห่งหนึ่งเปิดร้านจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬา ซึ่งแต่เดิมในบริเวณอำเภอสันป่าตอง ไม่มีผู้จำหน่ายเสื้อผ้ากีฬามาก่อน กิจการประสบความสำเร็จพอสมควร จึงได้เริ่มผลิตสินค้าจำหน่ายเองเพื่อลดต้นทุน และสามารถกำหนดราคาขายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จากประสบการณ์และการคาดการณ์ของเจ้าของกิจการ จึงได้ลงทุนขยายกิจการโดยซื้อที่ดินและก่อสร้างอาคารเพื่อเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าของตนเองแทนการเช่าสถานที่ของผู้อื่น ดังนั้นการวิจัยในเรื่องนี้จึงเป็นการศึกษาวิจัยถึงการผลิตเสื้อผ้ากีฬาที่มีความเหมาะสมนำลงทุนเพียงใด และเป็นการศึกษาต้นทุน-ผลตอบแทนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อนำผลของการศึกษาไปใช้พัฒนาและปรับปรุงกิจการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนการเงินของกิจการผลิตเสื้อผ้ากีฬา
2. เพื่อวิเคราะห์ความไหวตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้นทุนและรายรับของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงรูปแบบการดำเนินการผลิต การจัดจำหน่ายของกิจการผลิตเสื้อผ้ากีฬา และใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงพัฒนากิจการให้ดีขึ้น
2. ทำให้ทราบถึงต้นทุนและรายรับ ระยะเวลาการคืนทุน อัตราผลตอบแทนทางการเงินของการประกอบกิจการ การผลิตเสื้อผ้ากีฬา

1.4 ขอบเขตการศึกษา

การศึกษารวมจาก เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของกิจการ จากเจ้าของกิจการผลิตเสื้อผ้ากีฬา แห่งหนึ่งในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่กรรมวิธีการผลิต การใช้เทคนิคการผลิตและการ ออกแบบเสื้อผ้ากีฬา ระยะเวลาที่ศึกษา เริ่มตั้งแต่ดำเนินกิจการเป็นต้น ไปรวมระยะเวลา 10 ปี ตามอายุการ ใช้งานของเครื่องมือเครื่องจักร (โดยประมาณ)

1.5 คำนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

การผลิตเสื้อผ้ากีฬา หมายถึง การนำวัตถุดิบ คือผ้ายัดสังเคราะห์มาแปรรูป โดยการตัด ตามรูปแบบที่กำหนด เย็บให้ติดต่อกัน ให้เป็นเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา หรือสินค้าสำเร็จรูป

การจำหน่าย หมายถึง การนำสินค้าสำเร็จรูป (เสื้อกีฬา, กางเกงกีฬา) มาจำหน่ายขายปลีก แก่ผู้บริโภค หรือกลุ่มลูกค้าทั่วไป

เสื้อผ้ากีฬา หมายถึง เสื้อผ้าที่สำหรับสวมใส่เพื่อการแข่งขันกีฬา ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง กีฬาฟุตบอล กีฬาติดตามโรงเรียนและหมู่บ้านต่างๆ ไม่ใช่กีฬาทุกประเภททั่วไป

จักรเย็บผ้า หมายถึง เครื่องเย็บผ้าที่ทำงานได้ด้วยการใช้มือหมุน เท้าถีบ หรือกระแส ไฟฟ้า ประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือ หัวจักรด้านบน หัวจักรด้านล่าง ถังจักร และส่วนล่างสุดของจักร

จักรฟั่ง หมายถึง เครื่องเย็บผ้าที่ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้า มีหน้าที่เก็บชายผ้าที่ไม่ เรียบร้อย คือเมื่อเย็บผ้าเสร็จแล้วจะเย็บต่อด้วยจักรฟั่งเพื่อเก็บความเรียบร้อยของงาน